

มหาวิทยาลัยนานาชาติในจีนเซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลีใต้ มุ่งกระชับความ ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในระดับสากล

ซูโจว จีน-19 ก.พ.-ฟิอาร์ทนิวส์/อินโฟเควสท์

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) สองฉบับร่วมกับมหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University) ของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงโซล โดยคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัย XJTLU ซึ่งนำโดยดร. เจสสิกา ซีเวลล์ (Dr. Jessica Sewell) หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและการวางผังเมือง ได้พบปะกับตัวแทนจากภาควิชาการวางผังเมืองและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการศึกษามือเมือง มหาวิทยาลัยฮันยาง

ความร่วมมือครั้งนี้จะปูทางไปสู่โอกาสที่มากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างภาควิชา และระหว่างมหาวิทยาลัย นอกเหนือไปจากโครงการวิจัยร่วมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของสถาบันทั้งสองแห่งในการร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในระดับสากล

ดร. ซูจี ลี (Dr. Sugie Lee) จากภาควิชาการวางผังเมืองและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยางได้พาดร. ซีเวลล์ เยี่ยมชมห้องทดลองและห้องเรียนต่างๆ พวกเขายังได้พูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละโครงการ หลังจากนั้น คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัย XJTLU ได้เยี่ยมชมสำนักบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการศึกษามือเมือง และเข้าพบศ.ดร. จู-ฮยุง ลี (Dr. Joo-Hyung Lee) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม MOU ฉบับแรกร่วมกัน

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัย XJTLU ได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฮันยาง พร้อมฟังบรรยายโดยศ.ดร. คยูซึก โอ (Dr. Kyushik Oh) หัวหน้าภาควิชาการ

วางผังเมืองและวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากนั้น ดร. ซีเวลล์ และ ศ.โอ จึงได้ร่วมลงนามใน MOU ฉบับที่สอง ซึ่งเป็นการปิดท้ายกิจกรรมทั้งหมดในวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ดร. ซีเวลล์ กล่าวถึงการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยฮันยางว่า “เราตั้งตารอมานานที่จะได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยฮันยาง ทั้งในด้านการวิจัยและการสอน ความสัมพันธ์ของเรามีกับมหาวิทยาลัยฮันยางจะช่วยขยายโอกาสให้นักศึกษาของเราได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และยังเป็นส่งเสริมเป้าหมายการวิจัยร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย”

เกี่ยวกับ XJTU

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งร่วมกันก่อตั้งโดยสถาบันการศึกษาชั้นนำจากจีนและสหราชอาณาจักร XJTU เป็นองค์กรร่วมทุนอิสระระหว่างจีน-อังกฤษ และเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่ XJTU ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางชายฝั่งตะวันออกของจีน และเป็นเมืองที่มีจีดีพีสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ติดตามเราได้ที่นี่

facebook.com/xjtlu

weibo.com/xjtlu

twitter.com/xjtlu

linkedin.com/company/xi'an-jiaotong-liverpool-university